

Số: 46/BC-VHXH

Điện Biên, ngày 11 tháng 7 năm 2025

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV (lĩnh vực văn hóa - xã hội)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 13/02/2025 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV. Trên cơ sở xem xét kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành tỉnh; Báo cáo số 2166/BC-UBND ngày 19/5/2025 của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười bảy của HĐND tỉnh khóa XV, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả giải quyết, trả lời kiến cử tri**

Trước và sau kỳ họp thứ Mười bảy HĐND tỉnh khóa XV, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển đến UBND tỉnh 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị trả lời, giải quyết. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 03 kiến nghị (trong đó có 02 kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười bảy, 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Ngay sau khi nhận được văn bản tổng hợp của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, UBND các xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh hoặc tổ chức giải quyết và trả lời các kiến nghị cử tri theo thẩm quyền. Tính đến thời điểm ngày 02/7/2025, 03/03 ý kiến kiến nghị cử tri đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các sở ngành chuyên môn tham mưu trả lời, giải quyết chi tiết tại Báo cáo số 2166/BC-UBND ngày 19/5/2025 đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 01/03 ý kiến kiến nghị cử tri Ban Văn hóa - Xã hội được giao thẩm tra đã được UBND tỉnh trả lời thỏa đáng và thông tin đến cử tri đạt tỷ lệ 33,3%; còn 02/03 ý kiến kiến nghị cử tri<sup>1</sup> đang trong quá trình giải quyết chiếm tỷ lệ 66,7%.

<sup>1</sup> (1) Cử tri xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị: Đề nghị thanh toán số tiền còn lại chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ đất, cây cối, tài sản của người dân bị thu hồi đất thực hiện Dự án đường Tà Lèng - Mường Phăng và công khai mức giá bồi thường cho người dân được biết; (2) Ngày 09/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên tại Quyết định số

## **2. Ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh**

Các sở, ngành tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh trả lời và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực được phân công cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với nội dung tiếp thu, trả lời và giải quyết của UBND tỉnh đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Tuy nhiên, qua thẩm tra cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế trong quá trình giải quyết kiến nghị mà cử tri đang rất quan tâm và tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành sớm tham mưu, đề xuất các giải pháp để UBND tỉnh giải quyết dứt điểm đối với 02/03 ý kiến, kiến nghị cử tri chiếm tỷ lệ 66,7% so với tổng số ý kiến, kiến nghị cử tri Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh theo dõi, trong đó có 01 kiến nghị cử tri từ trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIV chưa được giải quyết, kéo dài qua nhiều năm.

### **3. Đề xuất, kiến nghị**

(1). Đối với kiến nghị của cử tri xã Tà Lèng (nay là phường Điện Biên Phủ) về đề nghị thanh toán số tiền còn lại chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ đất, cây cối, tài sản của người dân bị thu hồi đất thực hiện Dự án đường Tà Lèng - Mường Phăng và công khai mức giá bồi thường cho người dân được biết. Đề nghị UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri đã kéo dài từ năm 2019 đến nay.

(2). Đối với kiến nghị xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (nay là xã Tuần Giáo): Ngày 09/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên tại Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh, quy định tiêu chí đối với nhân viên y tế thôn, bản: “Thôn, bản đáp ứng các tiêu chí là thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới và cách xa trung tâm xã từ 03 km trở lên mới được bố trí 01 nhân viên y tế thôn, bản” là chưa hợp lý đối với các thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét điều chỉnh tiêu chí rút ngắn khoảng cách, cách xa trung tâm xã xuống dưới 03 km được bố trí 01 nhân viên y tế thôn, bản đối với thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới và được hưởng mức trợ cấp theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới tiếp tục kiến nghị với Bộ Y tế trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản; đồng thời chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá thực tiễn triển

---

17/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh, quy định tiêu chí đối với nhân viên y tế thôn, bản: “Thôn, bản đáp ứng các tiêu chí là thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới và cách xa trung tâm xã từ 03 km trở lên mới được bố trí 01 nhân viên y tế thôn, bản” là chưa hợp lý đối với các thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét điều chỉnh tiêu chí rút ngắn khoảng cách, cách xa trung tâm xã xuống dưới 03 km được bố trí 01 nhân viên y tế thôn, bản đối với thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới và được hưởng mức trợ cấp theo quy định.

khai chính sách tại địa phương, căn cứ chủ trương tổ chức chính quyền 02 cấp và định hướng phát triển y tế cơ sở để nghiên cứu tham mưu cho tỉnh xem xét ban hành chế độ, chính sách phù hợp cho các đối tượng nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản và cộng tác viên dân số.

Trên đây là báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- LDVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND;
- Phòng TT-DN;
- Lưu: VT, VHXXH.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Quang Lâm**